

แผนบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ	1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย	อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง - ห้องสมุดโพธิ์วิซาลัย อำเภอดอนนาค จังหวัดสระแก้ว - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง อำเภอดอนนาค จังหวัดสระแก้ว - เอกสารประกอบการอบรม 	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
	2. มีงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	2. มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสู่บทความวิชาการ	อย่างน้อย 1 บทความ		
2. สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	3. มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ	อย่างน้อย 3 ช่องทาง	3. สร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมสู่การปฏิบัติ	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม <ol style="list-style-type: none"> 1. การประกวดการอ่านออกเสียง 2. อบรมการซ่อมหนังสือ 3. การจัดงาน BOOKFAIR <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม “พบนักเขียนจากละครซีรี่ย์ ชุด ลูกไม้ของพ่อ” - กิจกรรม “Sandwich...อิมอร่อยง่าย ๆ ไกลตัวคุณ” - กิจกรรม “ชวนกันมาฟังครูเกริกเล่านิทาน” 	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
	4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	3 โครงการ/ กิจกรรม			

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
				<ul style="list-style-type: none"> - นำร่องแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด มหาวิทยาลัย สู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัด นครนายก 	ผู้ช่วยผู้อำนวยการหอสมุด มศว องค์กรักษ์
				โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 1. กิจกรรม DIY จากหนังสือ เรื่อง “DIY เสริมปกหนังสือ คุณทำได้ ง่ายนิดเดียว” 2. กิจกรรมอบรมการผลิตหนังสือเสียง 3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ประชาคมอาเซียน 4. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5. กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 6. ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย นางสาวสุประภา ศรีทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการ หอสมุด มศว องค์กรักษ์
				โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม : ฝึกอบรมการทำขนมเปียะบัวหิมะ	นางสุจิตรา รัตนสิน
				โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม “ปฏิบัติชีวิตพิชิตโรค” - กิจกรรม “คุยกับครูเพลง” 	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย